

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ปีระกา ราคายาง‘ติดปีก’

คอลัมน์ ช่วยกันคิด ช่วยกันคุย โดย...ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี



ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ประเมินปี 2560 ราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบ 60.0 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้น 24% จากราคาเฉลี่ย 48.4 บาทต่อกก.ปีก่อน เหตุจากจีนใช้นโยบายลดภาษีรถยนต์ขนาดเล็กเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ ทำให้ยอดขายรถยนต์ในจีนปีที่ผ่านมาทะลุ 24 ล้านคันเป็นครั้งแรก เร่งการใช้ยางพาราเพื่อผลิตล้อยางรถยนต์ของโรงงานในจีน จนระดับสต็อกยางภาคเอกชนเมืองชิงเต่าลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ราคายางพาราซึ่งเคยขายได้ที่ราคาเฉลี่ย 35 บาทต่อกก. (3 โล 100) เมื่อเดือนมกราคม 2559 ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงขณะนี้ สอดคล้องกับราคาน้ำมันดิบตลาดโลก ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่ดันราคายางให้สูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นแรงส่งให้ราคายางทะยานอย่างต่อเนื่อง

จากปัจจัยภายนอกประเทศที่เกื้อหนุนทั้งความต้องการยางจากจีนและราคาน้ำมัน ผนวกกับปัจจัยภายในประเทศ คือนโยบายควบคุมปริมาณยางพาราของภาครัฐที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องตลอดระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปริมาณผลผลิตยางของไทยอยู่ที่ระดับประมาณ 4.5 ล้านตันต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้และฝนตกต่อเนื่องภาคใต้ทำให้ปริมาณผลผลิตยางธรรมชาติลดลง 281,100 ตัน หรือคิดเป็น 7.1% ของปริมาณผลผลิตทั้งประเทศทั้งปี ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมระยะสั้นให้ราคายางพาราพุ่งต่อเนื่อง โดยราคายางแผ่นดิบล่าสุดอยู่ที่ 87.3 บาทต่อกก. สถานการณ์ราคาขณะนี้เรียกว่าเป็น “หนึ่งคนละม้วน” เมื่อเทียบกับสถานการณ์ต้นปีก่อน

ราคาที่ยังสูงขึ้นต่อเนื่อง ทำให้รายได้ชาวสวนยางภาคใต้เพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 หมื่นล้านบาทจากปีก่อน และเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจภาคใต้ฟื้นตัวจากน้ำท่วมได้เร็วยิ่งขึ้น ผ่านการเร่งจับจ่ายใช้สอยของชาวสวนยาง ซึ่งเป็นฐานกำลังบริโภคที่สำคัญของเศรษฐกิจในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูสภาพความเป็นอยู่ให้กลับสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสให้ภาครัฐสามารถทยอยระบายสต็อกยางจากการใช้มาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางในอดีต ไม่ให้เป็นปัจจัยกดดันราคาภายในอนาคตอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ราคาที่ยังปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา อาจเริ่มชะลอความร้อนแรงลงบ้าง เนื่องจากสต็อกยางเมืองชิงเต่าเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดใกล้แตะ 1 แสนตันช่วงกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา เนื่องจากการสิ้นสุดมาตรการลดภาษีรถยนต์ของจีนระยะแรก (ลด

ภาษีเหลือ 5%) และขณะนี้ เป็นระยะที่สองของมาตรการดังกล่าว (ลดภาษีเหลือ 7.5%) และสิ้นสุดมาตรการ ระยะที่สองปลายปีนี้ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ได้ปรับขึ้นต่อเนื่องใกล้เคียงกับราคาประมาณการณ์ปีนี้ แล้ว โอกาสที่ราคาน้ำมันดิบจะไปต่อจึงมีโอกาสน้อยลง

ส่งผลให้ทิศทางราคายางขาขึ้นรอบนี้ ไม่อาจสร้างประวัติศาสตร์ "ราคาสูงสุด" ใหม่ที่เคยทำไว้เมื่อ กว่า 5 ปีก่อนได้ แต่ก็ถือเป็นระดับที่น่าพึงพอใจที่ทำให้เกษตรกรและเศรษฐกิจภาคใต้สามารถขยายตัวได้ อย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้น ภาครัฐจึงควรคงมาตรการควบคุมพื้นที่เพาะปลูกยางที่เคยดำเนินมาในอดีต ยก ประสิทธิภาพและต้นทุนการปลูกยาง รวมถึงส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมยางปลายน้ำ เพื่อให้เกิดการใช้ วัตถุดิบยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมให้ราคายางในประเทศมีเสถียรภาพในอนาคต

ฟอสฟอรัสมากไป...พืชอดอยาก



วันวานบอกให้รู้กันไปถึงการใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยไนโตรเจน ใช้แต่พอดีมีประโยชน์ มีน้อยต้นไม้เขียวเงา ใส่มากไปต้นไม้บ้ำใบ บวมจุก เป็นโรคง่าย วันนี้มารู้จักปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารหลักอีกตัว...ฟอสฟอรัส หรือปุ๋ย ตัวกลาง ปุ๋ยตัว P มีมาก มีน้อยจะเกิดอะไรขึ้น

ศ.เกียรติคุณ ดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ อธิบาย ปุ๋ยตัวนี้ มีความสำคัญต่อรากพืช ช่วยให้รากแข็งแรง แผลกระจายได้ดี ช่วยสังเคราะห์แสง สร้างแป้งและน้ำตาล ช่วย เสริมสร้างส่วนดอก การผสมเกสร การติดเมล็ด แตกกอ ช่วยให้พืชดูดใช้ในโตรเจนและธาตุอาหารอื่นๆ ได้ ดีขึ้น ถ้าขาดพืช จะแคระแกร็น ใบและต้นมีสีเข้ม บางครั้งมีสีม่วงหรือแดงเกิดขึ้น พืชจะแก่ช้ากว่าปกติ ผลิ ดอกออกผลช้า แตกกอน้อย ติดเมล็ดน้อย หรือไม่ติดเมล็ด โดยธรรมชาติฟอสฟอรัสจะมีในดินอยู่แล้ว จะ มากน้อยแล้วแต่พื้นที่ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำยาก พืชดูดเอาไปใช้ได้บ้าง หรือไม่ได้เลย และ ปุ๋ยเคมี ที่เราใช้กันเป็นฟอสฟอรัสที่พืชดูดนำไปใช้ได้ทันที...ตรงนี้แหละปัญหา??

เนื่องจากธรรมชาติแร่ธาตุอาหารหลัก N-P-K จะอยู่ใน 3 รูปแบบ คือ 1. แบบพืชนำไปใช้ไม่ได้ต้องมี ตัวกระตุ้น 2. แบบที่พืชนำไปใช้ได้บ้าง 3. แบบที่พืชนำไปใช้ได้ทันที แต่ถ้ามีมากเกินไป มันจะ เปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบ ฉะนั้น เมื่อเราเติมปุ๋ยเคมี (พืชนำไปใช้ได้ทันที) ธาตุตัวนี้จะเพิ่มขึ้น และเมื่อถึง ระดับเกินความต้องการ มันจะเปลี่ยนรูปไปสะสมในดิน ถ้าดินมีฟอสฟอรัสมากอยู่แล้ว เราใส่ปุ๋ยตัว P เข้า ไปเยอะอีก พืชใช้ไม่หมดจะเพิ่มการสะสมในดินแล้วรู้มัยว่าปุ๋ยตัว P สะสมมากมันจะไปทำปฏิกิริยารวมตัว กับธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้ไปอยู่ในรูปพืชดูดไปใช้ไม่ได้...แทนที่ได้กินอาหารเพิ่ม กลับ

กลายเป็นต้นไม้ขาดสารอาหาร แคระแกร็นไปเสียฉิบ แต่ใช้ว่าจะไร้หนทางเยียวยา ดร.อำนาจ แนะนำ ให้ปรับค่า Ph ดินให้อยู่ระดับ 7 ดินเป็นกรดแก้โดยเติมปูนขาว และถ้าดินต่างใช้กำมะถันเติมลงไป หรือใช้วิธี เติมอินทรีย์วัตถุหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้ช่วยย่อยสลาย เพราะระหว่างการย่อยสลายจะเกิดกรดที่ช่วยเปลี่ยน ฟอสฟอรัสให้พืชนำมาใช้ได้

สะ-เล-เต

พณ.เตรียมร่วมคณะ 'สมคิด' ถกความร่วมมือเมียนมา ขยายการค้า-ลงทุน



พาณิชย์ เตรียมเดินทางร่วมคณะ “สมคิด” 2-3 ก.พ.นี้ ถกความร่วมมือเมียนมา เพื่อขยายการค้า-การลงทุน เชื่อมัน ช่วยต่อยอดความสัมพันธ์แน่นแฟ้น

วันที่ 1 ก.พ. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมคณะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 2-3 ก.พ.นี้ ณ กรุงเนปิดอว์ และเมืองย่างกุ้ง โดยจะเยี่ยมคารวะนายตุน จ่อ ประธานาธิบดี และหารือกับนางออง ซาน ซู จี ที่ปรึกษาแห่งรัฐ เพื่อกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้า

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ได้นำนักธุรกิจรายสำคัญ 22 ราย จากสาขาก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ เกษตรอุตสาหกรรม เทคโนโลยีสื่อสารและนวัตกรรม สาธารณูปโภค พลังงาน ค้าปลีก อุปโภคบริโภค การเงิน ธุรกิจบริการ และการศึกษา เป็นต้น เข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ และเอกชนระดับใหญ่ของเมียนมา เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้า และการลงทุนในภาคส่วนธุรกิจที่จะเกื้อกูลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของทั้ง 2 ประเทศ และเชื่อมโยง CLMVT กับจีน เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ และภูมิภาคอื่นของโลก

พร้อมกันนั้น ผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและเมียนมา จะร่วมกันเป็นสักขีพยาน การลงนามความร่วมมือระหว่างภาครัฐต่อรัฐ และเอกชนต่อเอกชน โดยในส่วนของเอกชนมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กว่า 15 ฉบับ ครอบคลุมธุรกิจบริการและการลงทุนที่ไทยมีความเชี่ยวชาญ งานวิจัย เช่น พลังงาน การแพทย์ สื่อโทรทัศน์ ธนาคาร อุตสาหกรรมพลาสติก และอุตสาหกรรมน้ำตาล เป็นต้น โดยไทยให้ความช่วยเหลือและให้ความร่วมมือกับเมียนมาในการพัฒนาผู้ประกอบการ พัฒนาภาคการผลิต สาธารณูปโภค การสื่อสาร เป็นต้น

“เอ็มโอยู ที่จะลงนามครั้งนี้ เช่น เอ็มโอยูเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำธุรกิจให้กับเอสเอ็มอี เมียนมา โดยธนาคารกสิกรไทยร่วมกับสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมของเมียนมา จัดอบรมวางรากฐานความรู้

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินลงทุนจากธนาคารในอนาคต, เอ็มโอยูดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ชาวเมียนมาในการส่งเงินกลับบ้าน ระหว่างธนาคารรัฐเมียนมา และธนาคารกรุงไทย เพื่อช่วยเหลือแรงงานเมียนมาที่ทำงานในไทย, เอ็มโอยูเพื่อการร่วมทุนสร้างโรงงานถุงพลาสติกที่ใหญ่ที่สุดในเมียนมา ระหว่าง Thai plastic bags industry กับ HMWE Plastic Bag Enterprise ของเมียนมา เป็นต้น”

นอกจากนี้ กระทรวงฯ ยังร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดหาหรือความร่วมมือระหว่างนักธุรกิจจากไทย ผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนในเมียนมา และสมาชิกหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา ภายใต้กิจกรรม Thailand-Myanmar Business Cooperation ณ เมืองย่างกุ้ง ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในเมียนมา และยังมีหรือ 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และพลังงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางร่วมมือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

”ในการเยือนเมียนมาครั้งนี้ เชื่อมั่นว่าจะเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์การค้าไทย-เมียนมา อย่างแน่นแฟ้น สร้างความเชื่อมั่นและความจริงใจต่อเมียนมาว่า ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนกับเมียนมาต่อไป” นางอภิรดี กล่าว